

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v đảm bảo an toàn công trình và nhiệm vụ dẫn nước phục vụ sản xuất của tuyến kênh Chính Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó, có khu vực công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt và tuyến kênh chính, tổng lượng mưa đo được từ ngày 06/9/2024 đến 13/9/2024 phổ biến từ 250-450mm. Mưa lớn, kéo dài nhiều ngày đã xảy ra sạt, trượt tại Kênh chính hệ thống thủy lợi Cửa Đạt (mái taluy dương đoạn từ K6+300 - K6+500 bờ hữu), tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc; chiều rộng cung sạt, trượt khoảng 80m, cao trình đỉnh cung trượt khoảng (+95.00)m, cao trình bờ kênh (+37.00)m, khối lượng đất đá của cung trượt ước tính khoảng hơn 100.000m³.

Theo ghi nhận tại hiện trường và báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Ban 3 (viết tắt là Ban 3), chính quyền địa phương (UBND huyện Ngọc Lặc), hiện tại chưa xảy ra thiệt hại về người, tuy nhiên vị trí sạt trượt đã ảnh hưởng đến khả năng cấp nước phục vụ sản xuất; tuy nhiên, hiện tại diễn biến sạt trượt vẫn đang tiếp diễn và trượt xuống lòng kênh chính. Trước diễn biến như trên, UBND huyện Ngọc Lặc đã chủ động di dời 04 hộ dân phía bờ tả kênh chính (đối diện vùng sạt trượt) đến nơi ở an toàn; Ban 3 đã thực hiện lắp đặt các biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng cung sạt, trượt và phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng thường trực 24/24h thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến để kịp thời phát hiện, ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Tuyến kênh chính Cửa Đạt có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất cho hơn 31.000ha đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Việc hình thành cung sạt, trượt lớn nêu trên có nguy cơ cao gây vùi lấp kênh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến an toàn tuyến kênh và khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất. Tại hiện trường, đoàn công tác của Cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Ngọc Lặc đã thống nhất đề xuất Cục Thủy lợi (Chủ quản lý công trình) chỉ đạo Ban 3 lắp đặt 03 hàng ống cống Ø150cm, dài 80m tại vị trí bị ảnh hưởng trên kênh chính để đảm bảo việc cấp nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt không bị gián đoạn; UBND huyện Ngọc Lặc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân và sản xuất cũng

như phối hợp hỗ trợ Ban 3 trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và giải phóng mặt bằng phục vụ xử lý sự cố nêu trên.

Để đảm bảo an toàn công trình và nhiệm vụ dẫn nước phục vụ sản xuất của tuyến kênh Chính Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt trước mắt cũng như lâu dài, kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban 3 và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố nêu trên.

(Có dự thảo gửi kèm theo)

Kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Nguyễn Hoài Nam (đề t/dõi);
- Lưu VT, TL.

GIÁM ĐỐC



Cao Văn Cường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

Số: /UBND-NN

V/v đảm bảo an toàn công trình và nhiệm vụ dẫn nước phục vụ sản xuất của tuyến kênh Chính Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số/SNN&PTNT-TL ngày .../9/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đảm bảo an toàn công trình và nhiệm vụ dẫn nước phục vụ sản xuất của tuyến kênh Chính Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt (Có văn bản gửi kèm theo).

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thanh Hoá báo cáo và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Tuyến kênh chính Cửa Đạt có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất cho hơn 31.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Việc hình thành cung sạt, trượt lớn trên tuyến Kênh chính hệ thống thủy lợi Cửa Đạt (phía mái taluy dương đoạn từ K6+300 - K6+500 bờ hữu), vị trí tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc có nguy cơ cao gây vùi lấp kênh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến an toàn tuyến kênh và khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất; đến sáng ngày 15/9/2024, đã có một số điểm đất, đá bị sạt trượt đổ xuống bờ và lòng kênh kênh Chính (tại K6+400).

Việc xử lý để đảm bảo an toàn công trình và nhiệm vụ dẫn nước phục vụ sản xuất của tuyến kênh Chính Hệ thống thủy lợi Cửa Đạt là cấp thiết. Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến chỉ đạo Cục Thủy lợi, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Ban 3 và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp để đảm bảo nhiệm vụ dẫn nước và an toàn cho công trình.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang